

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตและครุศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ และ ๒๕๐๔ ตามลำดับ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และ ๒๕๑๐ ตามลำดับ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นสองประการ คือการเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และการเป็นนักบริหารที่สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางใหม่มาประยุกต์บุกเบิกจนประสบความสำเร็จสูงสุดในการบริหารการศึกษา

คุณลักษณะด้านการเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีความภาคภูมิใจในการเป็นครู เลือกเรียนวิชาครูด้วยใจรัก และประกอบวิชาชีพครูนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้สอนและผู้เรียนทุกระดับ จนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียาจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ตามลำดับ สาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและได้รับการยกย่องว่ามีความเปรี๊ยะงปรารถอย่างแท้จริง คือ ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษา

ส่วนคุณลักษณะด้านการเป็นนักบริหารการศึกษานั้น เป็นที่ประจักษ์ในวงการการศึกษาว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีใหม่ในการบริหารการศึกษาได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะการบุกเบิกด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลมาใช้ในประเทศไทย คุณลักษณะด้านนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ศึกษาด้านครุศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาที่หลากหลายในทุกระดับการศึกษา ด้วยความเชี่ยวชาญดังกล่าวทำให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับรางวัลเกียรติคุณนักบริหารการศึกษาดีเด่นทั้งในและต่างประเทศ ผลงานที่สำคัญคือการริเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล และพัฒนาจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การริเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ การดำเนินการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นพระราชบัญญัติทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศที่ก่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย

นอกจากคุณลักษณะเด่นทั้งสองประการดังกล่าวมาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สละสลวย และมีประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถด้านนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาอบรมในระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณลักษณะด้านนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนได้รับรางวัลกิตติคุณสังข์เงิน จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักอักษรศาสตร์ดีเด่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ และ ๒๕๓๘ ตามลำดับ

โดยเหตุที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

